



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ได้มีมติอนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ดำเนินการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จาก กศจ.อื่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ได้ทุกชั้นตอนจนแล้วเสร็จ

ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์จึงได้นำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ มาประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้ สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามความสมัครใจของ ผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน ๑ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยกำหนดวันรายงานบรรจุและแต่งตั้งและสถานที่รายงานตัว ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแสงจันทร์ สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ทั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีตามประกาศนี้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีดังต่อไปนี้

๑. ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง
๒. ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
๓. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง
๔. ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร จะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการแล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ สำหรับผู้สอบแข่งขันที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชี นี้แล้วจะถูกยกเลิกบัญชีเดิม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเพชรรัตน์ นิมพันธ์)

ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

กลุ่มวิชาเอกบรรณารักษ์

ลำดับ ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ลำดับที่ บัญชีเดิม	ประกาศคณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัด	ตำแหน่ง เลขที่	สถานศึกษาที่จะบรรจุ
๑	นางสาวพิชญา เจนการ	๘	ประกาศคณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัด นครราชสีมา ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕	๕๙๙๒๙	โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ สพม.นครสวรรค์

